

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1590* /UBND-TNMT

*Bỉm Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2017*

V/v kiểm tra, xác định loại khoáng sản  
khu vực mỏ của Công ty TNHH  
Đầu tư xây dựng và TM Bắc Nam

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 497/GP-UBND ngày 23/12/2015 với diện tích 1,57ha, công suất 40.000m<sup>3</sup>/năm trong 02 năm, khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu phố 7, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc khai thác đất của đơn vị, đã phát hiện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam chở đất khai thác từ khu mỏ đất được UBND tỉnh cấp Giấy phép được sử dụng vào mục đất san lấp nhưng đã vận chuyển ra tỉnh Ninh Bình để bán cho các nhà máy xi măng tại Tam Điệp làm phụ gia xi măng.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra do không có chức năng và máy móc để xác định nhóm khoáng sản và không xác định được khu vực trên có phải là nhóm khoáng sản giàu silic làm phụ gia xi măng hoặc nhóm khoáng sản khác mà Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam vận chuyển để bán cho các nhà máy xi măng.

Để công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước; UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, xác định và làm rõ loại khoáng sản trên khu đất Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Nam được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (khai thác đất san lấp) có chứa loại khoáng sản giàu silic làm phụ gia xi măng hoặc nhóm khoáng sản khác đi kèm tại khu đất đơn vị được cấp Giấy phép.

UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các PCT UBNDTX (t/h);
- UBND P Bắc Sơn (t/h);
- Lưu: VT, TNMT.



**Bùi Huy Hùng**